

Phụ lục
MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG TUYÊN TRUYỀN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH TRỌNG TÂM NĂM 2023
(Kèm theo Kế hoạch số: /KH-UBND ngày /12/2022 của UBND huyện Hải Hậu)

STT	Nội dung, hình thức tuyên truyền	Đơn vị chủ trì	Đơn vị phối hợp	Thời gian thực hiện
I	Đối với các hoạt động tuyên truyền tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện			
1	Thông tin, tuyên truyền về Cải cách hành chính bằng các hình thức: Đăng tải tin, bài, ảnh trên cổng TTĐT của huyện và Trang TTĐT của xã, thị trấn; Phát hành các ấn phẩm như áp phích, tờ rơi, tờ gấp, băng, đĩa; các hoạt động văn hóa, văn nghệ và các sản phẩm tuyên truyền khác; Đẩy mạnh tuyên truyền trên Hệ thống thông tin cơ sở.	Phòng Văn hóa và Thông tin; UBND các xã, thị trấn	Các cơ quan, đơn vị liên quan	Thường xuyên
2	Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng, hội nghị, tọa đàm tuyên truyền về công tác Cải cách hành chính; Lồng ghép nội dung Cải cách hành chính vào các hoạt động thường xuyên, các hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật của, các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn.	Phòng Nội vụ; các phòng, ban, đoàn thể, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn	Các cơ quan, đơn vị liên quan	Quý II đến Quý IV
II	Đối với các hoạt động tuyên truyền cấp huyện			
1	Cung cấp thông tin về kết quả thực hiện công tác Cải cách hành chính cho các cơ quan thông tấn báo chí và các cơ quan, đơn vị liên quan để tuyên truyền.	Phòng Nội vụ; UBND các xã, thị trấn	Các cơ quan, đơn vị liên quan	Thường xuyên
2	Đăng tin, bài tuyên truyền công tác Cải cách hành chính trên Cổng Thông tin điện tử của huyện.	Phòng VH TT	Các cơ quan, đơn vị liên quan	Thường xuyên
3	Xây dựng chuyên mục tuyên truyền về công tác Cải cách hành chính.	Phòng VH TT	Phòng Nội vụ, Trung tâm Văn hóa-TT và TT	Định kỳ

4	Tổ chức hội nghị tập huấn, tọa đàm tuyên truyền về công tác Cải cách hành chính.	Phòng Nội vụ	Các cơ quan, đơn vị liên quan	Quý II đến Quý IV
5	Biên tập, in ấn tài liệu tuyên truyền nội dung các văn bản của Trung ương, của tỉnh và của huyện về công tác Cải cách hành chính.	Phòng Nội vụ	Các cơ quan, đơn vị liên quan	Quý II đến Quý IV
6	Thực hiện tuyên truyền công tác Cải cách hành chính bằng các hình thức như: Tờ rơi, tờ gấp; sử dụng các ứng dụng như email, Zalo, FB...	Văn phòng HĐND và UBND, phòng Nội vụ, phòng Văn hóa và TT	Các cơ quan, đơn vị liên quan	Thường xuyên